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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่อง แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1.1 ผลการจัดงานการแข่งขันฝีมืองานช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ไทย  ครั้งที่ 1 ที่

ด าเนินการเสร็จสิ้นเม่ือวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และโครงการความ
ร่วมมือที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
  คณบดีกล่าวรายงาน การจัดงานการแข่งขันฝีมืองานช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ไทย ครั้งที่ 1 
ที่ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว เมื่อวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2563  
 

 นายณัฐวุฒิ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ขอสรุปการจัดงานการแข่งขัน
ฝีมืองานช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ไทย ครั้งที่ 1 พ.ศ.2563 ซึ่งจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ร่วมกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เป็นเจ้าภาพ โดยใช้สถานที่บริเวณอาคารคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ในการ
แข่งขันรอบคัดเลือก ซึ่งโครงการมีการท างานหลักๆ อยู่ 3 Sections คือ  

1. การลงนามความร่วมมือ MOU ร่วมกัน ระหว่างกรมศิลปากร กับ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  
2. การแนะน าหลักสูตร และแนะน า การประชุมหารือความร่วมมือ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และ
อธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

3. การแข่งขันฝีมืองานช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ไทย แบ่งออกเป็น 2 วัน คือ วันที่ 7 พฤศจิกายน 
2563 จะเป็นการบรรยาย และแนะน าตัวโครงการ ส่วนวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 เป็นการแข่งขันจริง  
 

จากการจัดโครงการ ทั้ง 3 Sections คือ  
การจัดเตรียมงานในส่วนของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และส่วนของทางยูเนสโก ก็ส าเร็จลุล่วงไปได้

ด้วยดี ทั้งในส่วนก่อนงานการจัดเตรียมสถานที่ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์เป็นอย่างดี และนักศึกษาจิตอาษา โดยมีรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา นายชวาน พรรณ
ดวงเนตร เป็นผู้ประสาน จึงขอขอบคุณทุกๆ ท่านที่ท าให้งานนี้ประสบผลส าเร็จ  

 
นายศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน การประชุมหารือความร่วมมือระหว่าง

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับอธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน องค์การ
ยูเนสโก และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท่านอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ให้ข้อเสนอแนะเรื่องของนามรัชกาลที่ 9 
พระราชด ารัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 หรือ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ส่วนเรื่องการประชุมหารือความร่วมมือโดยท่านคณบดีได้กล่าว
รายงานการประชุมในครั้งนี้ ต่อท่านอธิการบดี อธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน องค์การยูเนสโก 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ผลการประชุมหารือ ซึ่งทั้ง 3 หน่วยงานเห็นชอบในความร่วมมือในการน าร่องการ
จัดท าหลักสูตรช่างอนุรักษ์สถาปัตยกรรมไม้ไทย โดยมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกันซึ่งกรมศิลปากรเป็นผู้จัดท า
หลักสูตรเรื่องนี้    

 
นายเมธี เมธีสวัสดิ์กุล หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน กล่าวรายงาน จากที่คณะสถาปัตยกรรม

ศาสตร์ได้เชิญผู้แทนจากสถาบันอาชีวศึกษา ซึ่งมีผู้แทนจากสถาบันอาชีวศึกษาเข้าร่วมจ านวน 1 ท่าน คือ 
…/ผู้อ านวยการอาชีวศึกษา 
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ผู้อ านวยการอาชีวศึกษาพิษณุโลก จากการพูดคุยพบว่าผู้อ านวยการอาชีวศึกษาเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศหลากหลาย 
โดยเฉพาะเรื่องการจัดการเรียนที่ทันสมัย และมีความสนใจในการจัดท าความร่วมมือกับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
(MOU) แต่ทั้งนี้ขอน าข้อมูลกับไปประชุมหารือกับทางสถาบันก่อน และมีความสนใจที่จะพาบุคลากรของสถาบัน
มาศึกษาดูงานที่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพ่ือสานงานต่อ 

 
นายณัฐวุฒิ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ในส่วนของการจัดการแข่งขัน มีทีมผู้

เข้าแข่งขัน 13 ทีม + 1 ทีม 13 ทีมคือผู้เข้าร่วมแข็งขันช่างไม้ทั่วประเทศ เข้ามาแข่งขัน และมี 1 ทีมคือ Demo 
ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ทีม Demo คือทีมที่เรารวมกันมา มี
อาจารย์ประจ า ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน รวมจ านวน 3 ราย ซึ่งทีม Demo เป็นทีมทดสอบข้อสอบก่อนวัน
แข่งขัน 2 สัปดาห์ก่อนการแข่งขัน ซึ่งเราแข่งกับทีมช่างของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน  โดยทางมฤคทายวันใช้
เครื่องมือไฟฟ้า ส่วนทีมเราใช้เครื่องมือ Hand tools โดยใช้เวลาเท่ากัน โจทย์เดียวกัน output จะแตกต่างกัน 
หรือเป็นอย่างไรบ้าง สรุปคือทั้ง 2 ทีมฝีมือเท่าเทียมกัน 

ส่วนช่างแบบ ช่างที่ท างานใน workshop ช่างที่เป็นสถาปนิกจะเขียนแบบได้ดี แต่ท าเวลาไม่ดี ซึ่งทีม
เราสามารถได้ไปต่อ ทั้ง Demo และช่างแบบ 

 
ช่วงการแข่งขันจริง เดือนมกราคม จะมีอาจารย์และนักศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้เข้า

ร่วม รวมทั้งทีม Demo ด้วย 
 

คณบดีกล่าว การแข่งขันครั้งนี้เราได้ฝึกฝนทักษะการแข่งขัน การเรียนรู้ การแลกเปลี่ยน เราได้ทีม
สาธิต ทั้งระดับนักศึกษา อาจารย์ ได้เห็นการเปลี่ยนแปลง   

 
สรุปผลและสิ่งท่ีได้รับและน ารายงานต่อสภาวิชาการทราบ ดังนี้ 
1. จัดท าสรุปองค์ความรู้ในส่วนของงานช่างไม้ และงานช่างแบบ มอบนายณัฐวุฒิ เที่ยงตรง หัวหน้า

สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม และนายชวาน พรรณดวงเนตร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ด าเนินการ 
2. สรุปการประชุมหารือความร่วมมือหลักสูตรฝึกรบรม ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี อธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน มอบนายศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ด าเนินการ 

 
  มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ และมอบหมายดังนี้ 

1. มอบนายชวาน พรรณดวงเนตร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และนายณัฐวุฒิ เที่ยงตรง หัวหน้า
สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม จัดท าสรุปองค์ความรู้ในส่วนของงานช่างไม้ และงานช่างแบบ  

2. มอบนายศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการ สรุปการประชุมหารือความร่วมมือหลักสูตรฝึกรบ
รม ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

3. มอบนายวรุตน์ วีรศิลป์ รับผิดชอบเรื่องพระนาม รัชการที่ 9 
 

.../1.2 การจัดโครงการสัมมนา 
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1.2 การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานวิจัย ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดย
วิทยากร ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564  
 คณบดีกล่าวรายงาน จากการประชุมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและงานวิจัย 
จังหวัดนครนายก ซึ่งได้มีการน าเสนอแนวทางจากการน า innovative university งานวิจัยเข้าสู่กระบวนการ 
การเรียนการสอน ทางมหาวิทยาลัยฯ ได้มีนโยบายในการสร้างกลไกล โดยมีคลินิกวิชาการ คลินิกวิจัย ให้
อาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าพบผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นศาสตราจารย์หลายๆท่าน ซึ่งท่านศาสตราจารย์  ดร.
อลงกลด แทนออมทอง ได้เปิดคลินิกวิชาการให้ค าปรึกษา และมีคณาจารย์จากหลายๆหน่วยงานรอเข้าปรึกษา
เป็นจ านวนมาก คณบดีจึงเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง มาเป็นวิยากรเพ่ือบรรยายให้
คณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564  
  

ผศ.ดร.ธนภูมิ วงษ์บ าหรุ รองคณบดีฝ่ายวิจัยพัฒนาและบริการวิชาการ จากการประชุม 
มหาวิทยาลัยๆ ก็มีมุมมองที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับงานวิจัยว่า ในเชิงปริมาณยังต้อง Publication เพ่ือให้ได้ Langing 
ซึ่งตอนนี้มหาวิทยาลัยฯ ในเรื่องของ ISI เราได้แค่ 500 Paper ซึ่งการที่จะท าให้ได้อีก 500 Paper อยาก
พอสมควร และอาจจะส่งผลให้การประเมินอาจารย์มีความนักหน่วงมากขึ้น เห็นควรน าเรื่องนี้แจ้งให้คณาจารย์
ทุกท่านทราบ และอนาคตอาจารย์อาจต้องส่งข้อเสนอวิจัย 3 เรื่องต่อปี ต่อคน 

   

มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
    2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 
8/2563 เมื่อวันอังคารที่  10 พฤศจิกายน 2563 
  เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 
8/2563 เมื่ออังคารที่  10 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้ เลขานุการได้อ่านรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 เพ่ือโปรดพิจารณา และรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
   
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8/2563 จ านวน 
18 หน้า 
  มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ  รับทราบและรับรองรายงานการประชุม โดยมี
ปรับแก้ไขค าผิด 

 
ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง สืบเนื่อง 

3.1 การส่งผลงานประกวดแบบ เวทีระดับโลก ARCHIPRIX   
  นายณัฐวุฒิ เที่ยงตรง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม กล่าวรายงานความก้าวหน้า
การส่งผลงานประกวดแบบ เวทีระดับโลก ARCHIPRIX แจ้งนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเข้ามาปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของกรรมการ เพ่ือเตรียมน าเสนอ ในส่วนของงบประมาณก็ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว พร้อมส่ง
ภายใน 28 พฤศจิกายน 2563  

.../มติที่ประชุม คณะกรรมการ 
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    มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ  
 

 
3.2 ประสานกรมพลศึกษา ขออนุญาตใช้พื้นที่อาคาร เพื่อเตรียมการเป็น State 

Quarantine ใช้กับ นักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องกักตัวก่อนเข้ามาเรียนและท ากิจกรรมในมหาวิทยาลัย และ
ด าเนินการจัดท า MOU ระหว่างกรมพลศึกษา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

คณบดี กล่าวรายงาน ได้เข้าดูสถานที่เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ มีการ
สนับสนุนนักศึกษานานาชาติหลายชาติ เช่น จีน ออสเตรีย เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ หลายๆคณะฯ รองรับปริญญา
โทด้วย และจากสถานการณ์โควิด-19 จึงท าให้หยุดไปนาน นักศึกษานานาชาติไม่มีข้อแม้ต่อการกักตัว 14 วัน 
มหาวิทยาลัยฯ จึงมีความจ าเป็นในการจัดกาสถานที่เพ่ือเตรียมการกักตัวนักศึกษานานาชาติก่อนเข้ามาเรียนและ
กิจกรรมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  

จากการเข้าดูสถานที่ จึงได้มีการก าหนดวันระหว่างเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ 2564  
เรื่อง MOU ระหว่างกรมพลศึกษา กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  จะเป็นความ

ร่วมมือเรื่องการแลกเปลี่ยนสถานศึกษาร่วมกัน เรื่องบุคคลกร เรื่องหลักสูตร และเรื่องพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ร่วมกัน  
 

    มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา 
4.1 นางสาว ณ-ฌรี แก่นทอง ขออนุญาตลาศึกษาต่อ และขออนุมัติทุนการศึกษาตลอด

หลักสูตร ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) 
สรุปเรื่อง 
   นางสาวณ-ฌรี แก่นทอง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ อาจารย์ประจ าสาขาวิชาเทคโนโลยี
สถาปัตยกรรม มีอายุราชการ ณ ปัจจุบัน จ านวน 1 ปี 10 เดือน 19 วัน ขออนุญาตลาศึกษาต่อและขออนุมัติ
ทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับปริญญาเอก  (ภาคปกติ) ซึ่งได้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาเอก 
ณ มหาวิทยาลัย The university of Kitakyushu ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ในหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) ณ ประเทศญี่ปุ่น The university of Kitakyushu, Faculty of 
Environmental Engineering, Department of Architecture ประเทศญี่ปุ่น โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 
1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2567 และขออนุมัติทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร 
 
ข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา 

- ส าเนาหนังสือเรื่อง ขออนุญาตลาศึกษาต่อและขออนุมัติทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร ระดับปริญญา
เอก  (ภาคปกติ)  

 
 
 

.../นายศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส รองคณบดี 
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นายศักดิ์ สิ ทธิ์  โสมนัส  รองคณบดีฝ่ ายวิ ชาการ  กล่ าวรายงาน นางสาวณ -ฌรี  แก่นทอง  
พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ได้ขออนุญาตลาศึกษาต่อต่างประเทศ และขออนุมัติทุนการศึกษาตลอด
หลักสูตร ในหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัตฑิต (Doctor of Philosophy) ณ ประเทศญี่ปุ่น The university of  

Kitakyushu, Faculty of Environmental Engineering, Department of Architecture ประ เ ท ศ
ญี่ปุ่น โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 

 ซึ่ง นางสาวณ-ฌรี แก่นทอง  มีอายุราชการ ณ ปัจจุบัน จ านวน 1 ปี 10 เดือน 19 วัน  ได้มีการ
วางแผนในการลาศึ กษาต่ อ ไว้ แล้ ว  และได้ ด า เนิ นตามกระบวนการลาศึ กษาต่ อ เ รี ยบร้ อยแล้ ว  
แต่ทั้งนี้อาจารย์ไม่ได้อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2564 นั้น ทางฝ่ายวิชาการได้พิจารณาและเล็งเห็น
ความส าคัญการพัฒนาตนเองในด้านการลาศึกษาในต่างประเทศ จึงเห็นควรสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อ เพราะที่
ผ่านมาทางคณะยังมีการส่งเสริมให้อาจารย์ไปลาศึกษาต่อต่างประเทศมีจ านวนน้อย ทั้งนี้นางสาวณ-ฌรี แก่น
ทอง ยังมีความรับผิดขอบในต าแหน่งงานและภาระงานที่ได้รับมอบหมายของคณะฯ ให้ด าเนินการเป็นไปด้วยดี 

 นายชวาน พรรณดวงเนตร (รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา) กรรมการ กล่าวว่า ส าหรับ
อาจารย์ท่านอ่ืนที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี 2564 นั้น จะมีผลกระทบต่ออาจารย์หรือไม่ หากถึงเวลา
อาจารย์จะขออนุญาตลาศึกษาต่อ เนื่องจากอาจารย์บางท่านยังไม่สามารถสมัครเรียนได้ เพราะมหาวิทยาลัยที่
จะไปศึกษาต่อ ยังไม่ท าการเปิดรับสมัครและให้สอบคัดเลือก 

นายศักดิ์สิทธิ์  โสมนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าว ส าหรับอาจารย์ที่อยู่ในแผนพัฒนา
บุคลากร ประจ าปี 2564 นั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการพัฒนาตนเอง หากมีการขออนุญาตลาศึกษาต่อ อาจารย์ที่
อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรจะได้ไปตามความแผนของตนเองทุกราย 

คณบดี  กล่าว มอบงานบุคลากรตรวจสอบอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ และ
มีผลกระทบอย่างไรบ้างส าหรับอาจารย์ที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 2564 ทั้งนี้ในการลาศึกษาต่อใน
ครั้งต่อไป ควรให้อาจารย์ทุกท่านมาน าเสนอแผน/แนวทาง หรือหลักสูตรที่จะไปลาศึกษาต่อ และผลลัพธ์
หลังจากไปลาศึกษาต่อว่าจะน ามาท าประโยชน์ให้คณะฯ อย่างไรบ้าง 

 
มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ เห็นชอบ และอนุญาตให้ นางสาวณ-ฌรี แก่นทอง 

ลาศึกษาต่อ ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) ในหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) ณ 
ประเทศญี่ปุ่น The university of Kitakyushu, Faculty of Environmental Engineering, Department of 
Architecture ประเทศญี่ปุ่น โดยมีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึง 31 มีนาคม 2567 และขอรับ
ทุนการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยฯ ในล าดับต่อไป 

 

เห็นชอบให้งานบุคลากร ด าเนินการตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ตามแผนพัฒนาบุคลากรที่จะลา
ศึกษาต่อว่าเป็นไปตามแผนหรือไม่ และมีผลกระทบอย่างไรบ้างส าหรับอาจารย์ที่อยู่ในแผนพัฒนาบุคลากร
ประจ าปี 2564 ทั้งนี้ในการลาศึกษาต่อในครั้งต่อไป ควรให้อาจารย์ทุกท่านมาน าเสนอแผน/แนวทาง หรือ
หลักสูตรที่จะไปลาศึกษาต่อ และผลลัพธ์หลังจากไปลาศึกษาต่อว่าจะน ามาท าประโยชน์ให้คณะฯ อย่างไรบ้างต่อ 

  
 

.../ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
5.1 การเตรียมความพร้อมการจัดโครงการ TFI INTL-SP-RMUTT Design Thinking for 

Urban Design for Universities Programme in Thailand 
นายศักดิ์สิทธิ์ โสมนัส รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงาน การจัดโครงการ Temasek 

Foundation International-Singapore Polytechnic Design Thinking for Urban Design for Universities 
Programme in Thailand หรือโครงการ Design Thinking เน้นเรื่องการออกแบบ ในตัวโครงการนี้ เป็น
โครงการที่จัดต่อเนื่องมา 9 โครงการ โครงการนี้เป็นโครงการที่ 10 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้แทนจากคณะ
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และผู้แทนจาก 6 มหาวิทยาลัยฯ ที่เข้าร่วม ได้มีการ
อบรมรายละเอียดเชิงลึกมาถึง Component 10 ผู้เข้าร่วมอบรมได้ผ่านมาตรฐานการเป็น Tenor เป็นอาจารย์
ต้นแบบสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนจริง และขยายผลสู่อาจารย์ท่านอ่ืนๆ โครงการจะจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการ มีจ านวน 100 ราย มาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 50 ราย และ
มาจากมหาวิทยาลัยภาคีอีก 50 ราย  

สิ่งที่เร่งด่วนคือ จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม จึงขอความร่วมมือจากท่านคณบดีประสานคณบดีใน
หน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯส่งผู้เข้าร่วมโครงการ  

 
  มติที่ประชุม คณะกรรมการประจ าคณะฯ รับทราบ 

 
   
เลิกประชุม เวลา 17.30 น. 
 

 
     นางสาวไพลิน  โพธิ์ประสาท 

    เลขานุการคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
                 ผู้จัดท ารายงานการประชุม 
 
 
 

                 นายศักดิ์สิทธิ์  โสมนัส 
กรรมการคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
                   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
             นายณัฏฐกฤษฏ์  ศุภกรพินธคุปต์ 
ประธานคณะกรรมการประจ าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
                ผู้รับรองรายงานการประชุม 


